

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๕๕๖๗

วิทยุ

ในราชการกรมการปกครอง

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ถึง นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

ข้อความ

ตามที่ สำนักทะเบียนกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งสำนักทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันยังคงเหลือจำนวนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยังไม่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติฯ และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการเร่งรัดการดำเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และได้กำหนดแนวทางการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) ดังนี้

๑. กรณีเจ้าหน้าที่บันทึกรายการบุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในฐานข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกคำร้องเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและยังไม่ได้ถ่ายรูปผู้มีบัตร ระบบจะจำหน่ายรายการนั้นโดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิการใช้รายการและป้องกันการไม่มีตัวตนอยู่จริงของแรงงาน

๒. กรณีเจ้าหน้าที่บันทึกรายการบุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในฐานข้อมูลและออกคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยพร้อมทั้งถ่ายรูปผู้มีบัตรและสแกนจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ทะเบียนใบอนุญาตทำงาน หนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้าน) แล้วแต่ไม่สามารถพิมพ์บัตรได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้แจ้งขอเปิดระบบเพื่อดำเนินการพิมพ์บัตรได้ในภายหลัง โดยให้ระบุจำนวนคำร้องที่ยังไม่ได้พิมพ์บัตรส่งให้สำนักทะเบียนกลางทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nonthai.person@gmail.com ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. กรณีมีแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวเพื่อขอจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจำนวนมากจนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้นายทะเบียนรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวและเรียกเอกสารหลักฐานรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน โดยให้มาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในภายหลัง ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อ ระบุข้อมูลเลขประจำตัว ๑๓ หลัก หรือเลขรหัสคนต่างด้าวที่ปรากฏในใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลชื่อตัว ชื่อสกุล ของแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง และระบุจำนวนแรงงานต่างด้าวให้ชัดเจน ให้สำนักทะเบียนกลางทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nonthai.person@gmail.com ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยสำนักทะเบียนกลางจะเปิดระบบให้บันทึกข้อมูลตามจำนวนที่ได้รับแจ้งเท่านั้น



(นายสุภณ สยามบุญ)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง